



I'm not robot



I am not robot!

Thành phố: TP câu đàm thoại tiếng Hoa là một trong những cuốn sách kinh điển mà bất kì ai học giao tiếp tiếng Trung cũng từng nghe qua. Sách có file audio kèm theo giúp bạn luyện. Cuốn sách “ câu đàm thoại tiếng Hoa ” gồm bài khóa và bài ôn tập. Giáo trình này có bài, bài ôn tập, bộ băng ghi âm, sách tập viết chữ Hán và nhiều từ thường dùng. Giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa gồm có bài học và bài ôn luyện xoay quanh từ vựng thông dụng trong giao tiếp hàng ngày, tương đương với HSK 3, HSK 4. Giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa là tài liệu học tiếng Trung giao tiếp với bài học, bao gồm mẫu câu, đàm thoại, thay thế và mở rộng, từ mới, ngữ pháp, ngữ âm và bài tập. Ngôn ngữ trong các bài học ngắn gọn, xúc tích, mang tính chất trong sáng, mang tính chất khẩu ngữ cao. Cuốn sách “ câu đàm thoại tiếng Hoa ” gồm bài khóa và bài ôn tập. Giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa được trình bày rõ ràng, khoa học và đã có bản dịch sang tiếng Việt nên khá dễ học. Với các chủ đề đi kèm từ vựng và ngữ pháp xoay quanh cuộc sống thường ngày, cuốn sách là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang muốn học thêm Tài về giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa của NXB Văn Hóa, biên dịch và bổ sung dựa trên cuốn sách giáo khoa Hán ngữ hội thoại cú. Ưu điểm. There Is No Preview Available For This Item. Bạn có thể tải file PDF và MP3 giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa dưới đây. Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa: Chinese Culture Institute: Free Download, Borrow, and Streaming: Internet Archive. Giáo trình được biên dịch và bổ sung dựa trên cơ sở cuốn sách giáo khoa “ Hán ngữ hội thoại ” câu đàm thoại tiếng Hoa này bao gồm bài học, đề cập đến các đề tài giao tiếp tiếng Trung Hoa thông thường trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sách có các bảng chú thích bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật và được đọc giả khắp mọi nơi đón nhận. Giáo trình Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa với các bảng chú thích bằng tiếng Anh, Pháp, Hàn, Nhật đã được tái bản nhiều lần và được đọc giả khắp mọi nơi đón nhận nồng. Giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa tập trung vào mặt kiến thức tiếng Trung giao tiếp là chủ yếu. This item does not appear to have any files that can be experienced on. Please download files in this item to interact with them on your computer. Giáo trình câu đàm thoại tiếng Hoa dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Trung và đang có nhu cầu học giao tiếp tiếng Trung cơ bản cấp tốc. Nội dung bài học bao quát gần chủ đề giao tiếp hàng ngày như thăm hỏi, làm quen, với khoảng từ mới và các vấn đề ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hán. Sách gồm bài học và bài ôn tập xoay quanh từ vựng Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa. Phan Free ebook download as PDF File.pdf) or read book online for free. Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa Phan 2. Giáo trình Câu Đàm Thoại Tiếng Hoa được biên dịch và bổ sung dựa trên cơ sở cuốn sách giáo khoa Hán ngữ hội thoại do các chuyên gia Hán ngữ của học viện ngôn ngữ Bắc kinh biên soạn. Giáo trình gồm bài trong đó có bài ôn tập bao quát trên từ thường dùng. Nội dung các bài tập gồm các phần Mẫu câu Đàm thoại, hệ thống các câu hội thoại được trình bày một cách khoa học sẽ giúp chúng ta câu đàm thoại tiếng Hoa được biên dịch dựa trên cuốn giáo trình “Chinese conversation ” bản cũ. Nội dung bài học bao quát gần chủ đề giao tiếp hàng ngày như thăm hỏi, làm quen, với khoảng Sách ebook được sưu tầm từ Internet, bản quyền thuộc về nhiều tác giả.